



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ฟันผิกรรพ.เอกาชนม

**ใหม่ทาชัย
ทำโฆษณา
จอบักซิม**

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย
ยังไม่นิ่ง ล้ำสุด ศบค.ระบุมพบผู้ติด
เชื่อในประเทศ ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

ฟันผิต รพ. ☆ ต่อจากหน้า 1
 กว่าครึ่งร้อยมาจากต่างประเทศอีก 19 คน รักษาหาย 103 คน แต่ตายเพิ่มอีก 1 คน เป็นหญิงชรา ป่วยติดเตียง มีประวัติสัมผัสสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 4 คน ด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคห่วงช่วงสงกรานต์คนแห่กลับบ้านเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัย พร้อมแจ้งกรณีแม่ค้ารายบุรีติดเชื่อหลังฉีดวัคซีน เป็นไปได้ที่รับเชื้อมาก่อน ขณะที่กรม สบส.ลงคาบรพ.เอกชนในสมุทรสาคร โฆษณาเปิดจองวัคซีนยี่ห้อ ยังไม่อนุญาตทุกกรณีเพราะอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมได้ฤกษ์กระจายวัคซีน "ซิโนแวค" ของจีนที่ส่งมาถึงไทย 8 แสนโดส เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ไปใน 22 จังหวัด ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศก็ยังไม่นิ่ง เมื่อพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมาก รวมถึงเสียชีวิตเพิ่ม 1 คน

★ ไทยติดเชื่อ โควิดเพิ่ม 77 คน
 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. เวลา 11.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่ความคืบหน้าของสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77 คนเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 58 คน มาจาก กทม. 32 คน สมุทรปราการ 5 คน สมุทรสาคร 16 คน ปทุมธานี 2 คน นนทบุรี 2 คน และราชบุรี 1 คน และเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 19 คน ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ประกอบด้วย อังกฤษ 6 คน สหรัฐอเมริกา 3 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดียอย่างละ 2 คน เกาหลีใต้ สวีเดน รัสเซีย บัลแกเรีย เอลิโดเปีย และคูเวต ประเทศละ 1 คน ทำให้มียอดติดเชื้อสะสม 28,734 คน รักษาหายป่วย 103 คน ยังรักษาอยู่ 1,401 คน รวมรักษาหาย 27,239 คน

★ ผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตรายที่ 94
 ขณะเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 1 คน ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 94 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 94 เป็นหญิงไทย อายุ 75 ปี มีโรคประจำตัวโรคไตเรื้อรัง ไ้ไขมันในเลือดสูง เนื่องจากที่ต่อมได้สมอง และเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีผลกดทับระดับ 4 อาศัยอยู่ใน กทม. มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยัน 4 คน เป็นสมาชิกในครอบครัว วันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมามีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ชิม และเรียกไม่ตอบ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 ต่อมาอาการแยลง และเสียชีวิตในวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา

★ 6 เขต กทม. เชื้อ โยงตลาดบางแค
 ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยกรณีที่เกี่ยวข้องกับตลาดบางแคว่า ภาพรวมยังมีการแพร่ระบาดในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ภายในตลาด แต่จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง เขตบางขุนเทียนมีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 172 คน เขตบางแค 149 คน เขตภาษีเจริญ 118 คน เขตหนองแขม 45 คน เขตจอมทอง 36 คน เขตบางบอน 36 คน ทั้งนี้การป้องกันการแพร่ระบาดได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนผู้ประกอบการ พื้นที่รอบตลาดมีการระบาดไม่หนาแน่น ส่วนการระบาดในพื้นที่ตลาด มีการปรับปรุงสุขาภิบาล การฉีดวัคซีน ออกบัตรผู้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่ติดเชื้อ เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่การป้องกันส่วนตัวด้วยการสวมหน้ากากอนามัยยังเป็นสิ่งจำเป็น

★ พบหลายตลาดการคัดค
 นพ.โอภาสกล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่สำรวจตลาดหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พบว่าปัญหาหลักๆ คือ ส่วนใหญ่ยังสวมหน้ากากอนามัย แต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลคือ ใน 8 โล่หน้ากากรั้วไว้ได้จมูก ใต้คาง บางส่วนคล้องคอไว้พูดคุยเสียงดัง ถ่มน้ำลาย บ้วนน้ำหมาก แฝงขายของไม่ได้มีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีการเข้าช่วงทำให้การดูแลความสะอาดไม่เหมาะสม มีการเข้าออกหลายช่องทาง ส่งผลให้พนักงานเฝ้าห้องน้ำ พนักงานรักษาความปลอดภัย พบคนจำนวนมากติดเชื้อ ส่วนบ้านพักคนงานอยู่กันอย่างแออัด ยังมีปัญหาเรื่องสุขาภิบาล การถ่ายเทอากาศ ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการปรับปรุงที่พักคนงานและตลาด และกักขังมาตรการต่างๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกในอนาคต

★ ห่วงลูกหลานนำเชื้อเข้าบ้าน
 กรณีผู้เสียชีวิตรายที่ 94 ซึ่งเป็นหญิงไทย อายุ 75 ปี มีโรคประจำตัว ติดเตียง ในกรุงเทพฯ นั้น นพ.โอภาสกล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้เราสรุปบทเรียนจากกรณีผู้เสียชีวิตรายนี้คือ ผู้ป่วยที่ติดเชื่ออยู่บ้าน หรือคนที่อยู่บ้านไม่ได้ติดเชื้อจากข้างนอก แต่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว หรือคนรู้จักมาเยี่ยม ติดเชื่อและนำเชื้อโรคมาริดคนในบ้าน เป็นกรณีที่เตือนให้เราทุกคนต้องระมัดระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาไปพบญาติผู้ใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ญาติผู้ใหญ่ของเราปลอดภัย และหากเกิดอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือต่อไป ขอให้สงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์แบบนิวนอร์มอล แม้ไม่ได้สาดน้ำหรือสนุกกันอย่างสุดๆ แต่อย่างน้อยปีนี้เราก็ได้ลอง ได้พบญาติ ขอให้ร่วมมือกันเพื่อที่ครั้งปีหลังเราจะได้ลองเทศกาลอื่นๆอีกต่อไป



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

★ เตรียมส่งวัคซีนไป 22 จังหวัด

ส่วนความคืบหน้าของวัคซีนซิโนแวคลอตที่ส่ง จำนวน 8 แสนโดสนั้น ขณะนี้กำลังกรมการตรวจสอบเอกสารแล้วเรียบร้อย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วเช่นกัน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะส่งมอบวัคซีนลอตนี้ให้กับกรมควบคุมโรคได้ และจะจัดส่งมอบให้สถานพยาบาลต่างๆในพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัดต่อไป

★ ห้ามสาดน้ำไม่ได้ห้ามสาดสี

สำหรับกรณีที่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาดสีแบบอินเดีย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก จะสานทางกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นั้น นพ.โอภาสกล่าว ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้จัดกิจกรรมได้ขออนุญาตจากหน่วยงานในพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่การรวมกลุ่มคนจำนวนมากต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กิจกรรมสาดสีเบื้องต้นไม่ถือว่าผิด เพราะประกาศ สบค.ห้ามสาดน้ำ กรณีนี้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกไปดูแลแล้ว

★ ฉีดวัคซีนเข็มแรก 1.3 แสนคน

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 150,107 คนเป็นผู้รับเข็มแรกจำนวน 130,187 คน เข็มที่สอง 19,920 คน มีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการวินิจฉัยจากคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน และขณะนี้ปลอดภัยแล้ว ขณะที่ภาพรวมการให้วัคซีนเป็นไปตามแผน ในส่วนของกรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 50,267 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8 และฉีดเข็มสองจำนวน 2,138 คน

★ แม่ค้ารายบุรีติดเชื้อมาก่อนฉีด

กรณีผู้ป่วยหญิง อายุ 29 ปี จ.ราชบุรี เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเล ตลาดกิตติ เขตบางแค รับวัคซีนแล้วพบเชื้อภายหลังนั้น นพ.โสภณกล่าวว่า จากการสอบสวนโรค พบว่าก่อนหน้าจะฉีดวัคซีนได้ขายของในตลาดกิตติ เป็นพื้นที่ที่มีภาวะระบาดของโรค เคยได้รับการตรวจเชื้อเมื่อวันที่ 18 มี.ค.แต่ยังไม่พบเชื้อ และเป็นช่วงตลาดปิดจึงพักอยู่บ้านเป็นหลัก ต่อมาไปรับวัคซีนวันที่ 18 มี.ค.ที่ตลาดกิตติ จากนั้นวันที่ 20 มี.ค.เข้ารับการกักตัวจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระหว่างกรกักตัวมีการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และวันที่ 26 มี.ค. ได้รับการยืนยันว่าพบเชื้อ แต่เป็นปริมาณน้อย ไม่มีอาการ เมื่อสอบสวนระยะเวลาแล้วคาดว่าน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่จะค้าขายอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

★ ย้ำวัคซีนช่วยลดป่วยรุนแรง

“ดังนั้นแม้ว่าจะรับวัคซีนแล้ว แต่หากได้รับเชื้อมาก่อน ก็มีโอกาสตรวจพบเชื้อได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาอินฮันตรังกล่าวว่า วัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดทุกชนิดในขณะนี้ ฉีดแล้วยังคิดเชื่อได้ แต่อาการจะไม่รุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อไป เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อเพิ่มและส่วนใหญ่จะต้องรอ 2 สัปดาห์ หลังการรับวัคซีน เข็มที่สอง เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่สูงที่จะสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยลดลงอยากเชิญชวนให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นพ.โสภณกล่าว

★ ลงดาบ รพ.เอกชนเปิดจองวัคซีน

ด้านนพ.เศรษฐกรชัยวิวัฒน์ คอธิตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. กรมได้ตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล โดยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ถึงบริการรับจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน ถือเป็นการโฆษณาการประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นพบว่าโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวไม่ได้มีการขออนุมัติโฆษณาจากผู้อนุญาตและการโฆษณาให้เข้าใจผิด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ สสจ.สมุทรสาคร แจ้งให้โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวระงับการโฆษณาแล้วในวันที่ 27 มี.ค. พร้อมกับนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาและดำเนินการทางกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา ทั้งนี้วัคซีนถือเป็นยา ดังนั้นการโฆษณาต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขณะนี้ อย.มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาตามพระราชบัญญัติยาแล้วเช่นกัน ขออย่าว่ากระทรวงสาธารณสุขยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึงเอกชน เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนในทุกกรณี เนื่องจากยังอยู่ในสภาวะฉุกเฉินหากประชาชนพบแนวแสการโฆษณาขอให้แจ้งสายด่วน กรม สบส.1426 หรือหากอยู่ในส่วนภูมิภาคก็แจ้งได้ที่ สจช.ในพื้นที่

★ สั่งระงับ-ถอนโฆษณาแล้ว

ขณะที่ นพ.เศรษฐกร ชัยระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า สสจ.สมุทรสาคร ได้ตรวจพบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วพบว่ามีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สบจ.) และมีการคัดลอกนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อยังเว็บไซต์

และเฟซบุ๊กอื่นๆจริง จึงแจ้งให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวเข้าพบ และสั่งระงับการโฆษณาทันทีที่สถานพยาบาลดังกล่าวเปิดเผยให้ความร่วมมือยินยอมระงับการโฆษณาในทุกช่องทางแล้ว

★ มอบป้ายตลาดปลอดภัย

ส่วนที่ จ.ยโสธร เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 27 มี.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและโฆษก สบค.เป็นประธานในพิธีเปิด Street Food Good Health ป้องกันโควิด-19 ที่ตลาดต้องชม ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อ.เมืองยโสธร โดยมีนายชัช ังตรง ผวจ.ยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้นงานมีการมอบป้ายตลาดสะอาด ปลอดภัย ท่างไกลโควิด-19 แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 21 แห่ง ที่มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในการป้องกันโควิด จากนั้นได้มอบชุดของขวัญการป้องกันโควิดแก่ผู้จัดการตลาดและคนที่มีรวมงานท่ามกลางประชาชนให้ความสนใจอย่างรูปโฉม สบค.และเดินตามตลาดเส้นทาง โดย นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงการเปิดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นตลาดนัดที่ผลิตอาหารที่สะอาดปลอดภัยบริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่สนับสนุนนโยบายสุขภาพที่ดีใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ New Normal ที่มีหวังให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

★ ผู้ตัย้าฉีดวัคซีนก็ติดเชื้อได้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 28 มี.ค.แม้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้ว 500 ล้านโดส แต่ในรอบ 24 ชั่วโมงมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 6 แสนคน ทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมรวมทั่วโลกพุ่งไปกว่า 127.3 ล้านคน รักษาหายแล้วกว่า 102.5 ล้านคน เสียชีวิตสะสม 2.7 ล้านคน ประเทศที่ยังมีสถิติผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกคือสหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ขณะที่ตร.แอนโทนี ฮาร์นแดน รองประธานคณะกรรมการด้านการฉีดวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งสหราชอาณาจักร (JCVI) เผยว่าจากข้อมูลด้านวัคซีนชนิดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษและข้อมูลผลการทดสอบวัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา-มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ทำให้คำนวณได้ว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดได้จริง แต่อยู่ในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คนได้รับวัคซีนไปแล้วยังสามารถติดเชื้อได้เหมือนเดิม ทั้งนี้เชื้อไปแพร่ให้คนอื่นได้อีก จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยต่อไป



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อหน้า ๑๐)

ฟันผิตรพ. ☆ ต่อจากหน้า 10
★ หันยึดเชื้อทำให้ไวรัสตื้อยา . . .
ค่านายเฮลเกบรอน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
เยอรมนียอมรับว่ารัฐบาลต้องคุมสถานการณ์แพร่ระบาด
ให้สำเร็จภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า เพราะประเมิน
แล้วว่าหากยึดเชื้อทำให้ไวรัสตื้อวัคซีนและทุกอย่าง
ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ ทั้งนี้เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อ
ในวันเดียวกัน 20,472 คน เสียชีวิตในวันเดียว
157 คน ส่วนที่บราซิลพบติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ
85,948 คน เสียชีวิตในวันเดียว 3,428 คน ถือเป็น
ยอดเสียชีวิตในวันเดียวเกิน 3,000 คน เป็น
เวลา 2 วันติดต่อกัน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖

■ วัคซีนเพื่อชาติ

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด ผ่านคุณชัย เสดเดอร์

ผมต้องการเสนอความคิดที่ขอให้ทางรัฐบาลเปิดทางให้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิดในทุกผู้ผลิต เพื่ออำนวยความสะดวกที่จะจ่ายค่าวัคซีนและค่าบริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอการจัดสรรจากทางรัฐ ซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไรและเป็นการลดภาระทางงบประมาณของรัฐลงด้วย

เหตุผลเพราะบุคคลทุกคนในประเทศรู้ถึงความร้ายแรงของโรคโควิดตัวนี้ แน่نونทุกคนก็กลัวเกิดเป็นโรคและกลัวตาย ฉะนั้นใครก็ตามที่มีกำลังทรัพย์พอที่สามารถจ่ายได้ แต่ราคาทางรัฐต้องควบคุม แม้ทั้งค่าบริการที่ รพ. ย่อมคิด

■ สารพันปัญหา? สารปะนารู

ชัย เสดเดอร์ chal.n@thairath.co.th

ในการเลือกวัคซีนชนิดเดียวบริษัทเดียว ป้องกันกรณีเกิดเหตุทำให้วัคซีนเข้าเดียวชนิดเดียวมีปัญหา หรือจัดส่งไม่ได้ มีเหตุผลมากกว่าถึงตอนนี้ ถ้ายังทำอะไรงูจบ ไม่ฟังข้อเสนอใดๆ ก็ทำให้ชนสงสัยไม่ได้ว่ามีอะไร

ลับลมคมใน มีวาระแฝงเร้นกับการ "ผูกขาด" หรือไม่?

ชัย เสดเดอร์

ตอบ คุณเสวี

เป็นเรื่องช่างคิดช่างจินตนาการ แต่ก็ไม่ไกลจากความเป็นจริง

ที่เปรยๆมาเรื่องอุปกรณ์ไอเทคอย่างโดรนวันนี้ก็นำไปใช้ในหลายภาคส่วนแล้ว ทั้งถ่ายภาพมุมสูง จิตพ่นปุ๋ยน้ำ สารเคมีทางการเกษตรกระทั่งใช้โดรนบริการขนของ

เทคโนโลยีพัฒนาไปไกล โลกที่เคจินตนาการปรากฏให้เห็นจริงกันหลายเรื่องแล้ว!

ชัย เสดเดอร์

■ มูลนิธิเมาไม่ขับจัดประชุมผู้นำเครือข่ายเหยื่อฯ

ภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ มูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับร่วมฟันฝ่าภาวะวิกฤติโควิด-19 อุบัติเหตุบนท้องถนน ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ เซิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ

โดยงานนี้มีประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม และมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้จากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นายอดิศักดิ์ ศรีชนะรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ บรรยายพิเศษเรื่อง "มุมมองปัญหาเมาแล้วขับ" คุณธรรณี ปานเขียว ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ฯ และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บรรยายเรื่อง "ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนกับร้ายบ่อนทำลายสังคมไทย"



ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณ สุชีพ บุญเสียง บรรยายเรื่อง "ตามรอยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งต้นแบบองค์กรเพื่อสังคมไทย" พร้อมสาธิตการช่วยเหลือชีวิตขณะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ.

ชัย เสดเดอร์ chain.n@thairath.co.th

เสียงที่ควรได้ยิน! เสนอไฟเขียวนำเข้าวัคซีนทุกผู้ผลิต ใช้เทคโนโลยีโดรนติดตามตัว มูลนิธิเมาไม่ขับจัดประชุมผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ



เพิ่มอยู่แล้วด้วย ผมเชื่อว่าถ้ายังมีกรห้ามเข้าของเอกชนก็คงมีผู้ลักลอบเข้ามาอยู่ดี.

อาทู่ประชา ดอนเมือง

ตอบ คุณอาทู่ประชา

เสียงเรียกร้องในท่านองนี้มีมาตลอด ทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จังหวัดท่องเที่ยว ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมฯ หรือแม้แต่ประชาชนก็เห็นด้วย แต่ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐ

ที่สำคัญเวลานี้ภาครัฐก็ทยอยจะขับเคลื่อน หลังจากธุรกิจหยุดนิ่งมานาน วัคซีนมีความสำคัญสำหรับเรื่องนี้อย่างไร ผู้มีอำนาจ ทั้งนายฯ และรรมว.สาธารณสุขก็ทราบดี

ที่อ้างเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ-ประสิทธิภาพก็เพิ่งขึ้นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการลดความเสี่ยง

■ ใช้โดรนติดตามตัว เรียน สารพันปัญหา

สมัยก่อนเวลาคนเราไม่ถูกชะตากัน หรือมีหนุ่มต่างบ้านมาติดพันลูกสาวเรา และเราไม่ต้องการให้ลูกสาวเราไปอยู่กับหนุ่มคนนั้น แต่ก็ห้ามเจ้าหนุ่มไม่ฟัง มีวิธีกำจัดโดยไปหาหมอทำไสยศาสตร์ให้เสกหนึ่งควายหรือตะปูไปเข้าท้อง

เจ้าหนุ่มจอมตื้อ เจ้าหนุ่มก็จะตาย แต่ต้องเอารูปหน้าของเจ้าหนุ่มไปให้หมอก่อนนั้นทำพิธีด้วย แต่สมัยนี้ถ้าไม่ถูกชะตากันใครเขาก็ใช้รูปหน้าจากการถ่ายรูปหรือจากหนังสือพิมพ์ก็ได้ ใช้ไอโฟนเข้าไปในหน่วยความจำ บังคับทางเล็งของโดรนให้ไปในทิศทางตามที่รูปหน้าปรากฏ ภายในเครื่องโดรนจะมีกล้องวิดีโอถ่ายภาพมุม 180 องศาไปทางด้านหน้า ถ้ากล้องวิดีโอจับภาพใบหน้าก็ปรากฏตรงกับที่อ้อไหลด์ไว้ในอุปกรณ์นำทางก็จะบังคับให้โดรนนั้นตกลงมายังใบหน้านั้น ความสูงและน้ำหนัก 2 ถึง 3 กิโล จะทำความเสียหายให้แก่ใบหน้านั้น

ดังนั้น พวกศรีธนญชัยจะรังไว้ วิธีแก้ไขให้หาหมอกปิดบังใบหน้า ใส่แว่นตาดี และใส่แมสก์สีดำ จะเป็นวิธีป้องกันได้ดีที่สุด โดรนนี้ใครๆก็ทำได้ ถ้าเรียนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มาครับ.

นายเสวี ช่างคิด

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑

โควิดคร่าชีวิตคนไทยอีก 1

แพร่เชื้อในครอบครัว
คนกรุง 5 เขต ไม่ใส่แมสก์

โควิดคร่าชีวิตคนไทยอีก 1 ราย “ศบค.” เผย
ยอดพุ่งเฉียดร้อยชี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง มั่นใจแพร่
จากคนในครอบครัวเดียวกันแน่ ♦อ่านต่อหน้า 2

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้า ๑)

<p>โควิด □ ต่อจากหน้า 1</p> <p>ด้าน “ศบ.” ได้เช็กใหม่ไลน์ แมกซ์ซีฟู้ดเมือง โอ่งเชียงตุงเชือก่อนฉีดวัคซีนชั่วคราว การ์ตูนผู้รับ วัคซีนแล้วไม่ตาย 100 เปอร์เซ็นต์แน่ ขณะที่ กรมควบคุมโรค อึ้งคนกรุงเทพฯ 5 เขต ไม่ได้ใจ สวมแมสก์ วอนช่วยคัดหน้ากากอนามัยห้วง หยุดเชื้อส่วนโพลบอกคนระแวงแรงงานข้ามชาติ เชื่อเป็นบ่อเกิดสารพันปัญหาขอให้ภาครัฐ ศึกษารับมือระยะยาว ตามหลักสิทธิมนุษยชน</p> <p>เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ว่า สถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,734 ราย หายป่วยแล้ว 27,239 ราย รักษาอยู่ 1,401 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 94 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 75 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวหลายอาการ ทั้งไตรอยด์ ไชมันในเลือดสูง เมื่อจกต่อมไธสมอง และยังเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีแผลกดทับระดับ 4 พักอาศัยในกรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยเมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ชิม และเรียกไม่ตอบจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีการเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 และผลตรวจยืนยันพบเชื้อ ต่อมาอาการแยลงและสิ้นใจในวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา</p> <p>ศบค. รายงานอีกว่า สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศมี 58 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 32 ราย โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 20 ราย, สมุทรปราการ 3</p>	<p>ราย, ปทุมธานี 2 ราย และสมุทรสาคร 7 ราย ซึ่งจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 26 ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 12 ราย, นนทบุรี 2 ราย, ราชบุรี 1 ราย, สมุทรปราการ 2 ราย และสมุทรสาคร 9 ราย โดยเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค 19 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ 1 ราย, สหรัฐอเมริกา 3 ราย, สวีเดน 1 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย, รัสเซีย 1 ราย, บัลแกเรีย 1 ราย, เอธิโอเปีย 1 ราย, อินเดีย 2 ราย, อุเวด 1 ราย และอังกฤษ 6 ราย</p> <p>ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกพบว่า มียอดผู้ติดเชื้อรวม 127,282,394 ราย อาการรุนแรง 93,080 ราย รักษาหายแล้ว 102,566,132 ราย เสียชีวิต 2,789,628 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา 30,917,130 ราย ตามด้วยบราซิล 12,490,382 ราย อินเดีย 11,971,004 ราย รัสเซีย 4,510,744 ราย และฝรั่งเศส 4,508,575 ราย สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 116 ด้วยยอดผู้ป่วยสะสม 28,734 ราย</p> <p>ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรับทำการจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด ส่วนตัวเพิ่งได้รับข่าวล่าสุดจากผู้ที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกาในประเทศไทยว่าขั้นตอนการผลิตวัคซีนหลายขั้นตอนได้ผ่านมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพยายามที่จะให้มีการขึ้นทะเบียนในส่วนของโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มีวัคซีนให้กับประชาชน คาดว่าจะเป็นไปตามแผนในช่วงเดือน มี.ค.นี้แน่</p> <p>นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ได้มีการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่ม</p>	<p>ด้วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นของจีนในแคว้นของประเทศจีน ซึ่งมีการตกลงกันว่ากระจายไปยัง จ.ภูเก็ต ให้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะมีการจัดการดูแลตามลำดับต่อไป ปัจจุบันเห็นพี่น้องประชาชนปฏิบัติตัวดี นำรักมากเพราะต่างดูแลตัวเองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซึ่งจากคนพบว่ามีการแพร่ระบาดน้อยมากจึงทำให้สามารถอนุญาตให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้</p> <p>“วันนี้ถึงแม้คนต่างชาติยังไม่ได้เข้ามา มากแต่ถ้าคนไทยเที่ยวกันเองอุดหนุนกันเอง ก็จะสามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในประเทศได้ ถือเป็นก้าวข้ามเปิดประเทศ เพราะเมื่อวัคซีนมาถึงต้องเปิดประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นเหตุผลที่รัฐบาลทุ่มเทเพื่อให้ได้วัคซีนมา เพราะเราต้องการรีบเปิดประเทศเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมาโดยเร็วที่สุด” นายอนุทิน กล่าว</p> <p>ขณะที่ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าว สถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้ไทยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้วประมาณ 150,107 โดส ใน 13 จังหวัด ซึ่งถือว่าเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 2 คน คือ มีผื่นขึ้น ความดันต่ำ ซึ่งได้รับการดูแลหายดีแล้ว ซึ่งโดยภาพรวมการรับวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 2 ยี่ห้อ คือ “ซิโนแวค” และ “แอสตราเซนเนกา” ยังถือว่าปลอดภัย</p> <p>นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 29 ปี ชาว จ.ราชบุรี อาชีพขายอาหารทะเลในตลาดกาดกิดิ เขตบางแค กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันไปแล้วแต่ยังคงคิดโรคอีกนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะจากการสอบสวนโรค</p>
---	--	--

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อหน้า ๑)

พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่การระบาดจึงได้รับการตรวจเชื้อเมื่อวันที่ 13 มี.ค. แต่ช่วงนั้นยังไม่พบ จึงหวั่นไหวมีการประกาศปิดตลาดพอดีจึงพักอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นหลัก กระทั่งได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ตามมา แต่หลังจากนั้นเพียง 2 วัน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้เชิญไปกักตัวที่สถานกักกันของรัฐ และมีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ปรากฏว่าพบเชื้อในวันที่ 28 มี.ค. ซึ่งข้อมูลทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อปริมาณน้อยจึงไม่มีอาการ คาดว่าน่าจะได้รับการเชื้อมาก่อนฉีดวัคซีนหรือประมาณวันที่ 18 มี.ค.

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่าลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ ศ.นพ.ยง กุวรวรเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก เคยให้ข้อมูลว่า วัคซีนที่ฉีดที่สุดป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อและรองลงมาคือวัคซีนฉีดแล้วติดเชื้อได้ แต่ไม่เกิดอาการป่วย หรือติดเชื้อได้ แต่เกิดอาการน้อย ๆ ไม่รุนแรง ที่สำคัญคือจะทำให้ไม่เสียชีวิตแน่ สำหรับวัคซีนในท้องตลาด ณ เวลาคือเป็นวัคซีนที่ฉีดเชื้อได้ เพียงแต่อาการไม่รุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นเหตุผลส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้ฉีดวัคซีนทุกคน

“ขอบอกว่าแม้จะผ่านการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงสวมหน้ากากอนามัยตลอดปัจจุบัน การสวมหน้ากากในหลายพื้นที่มีความน่าเป็นห่วงมากจึงอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนสวมหน้ากากให้ถูกต้องโดยบางพื้นที่พบว่าสวมหน้ากากอนามัยน้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เช่น ยานนาวา, บางคอแหลม, คลองสาน, สาทร และจอมทอง โดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้อยู่ในพื้นที่การระบาด” รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

ส่วน นพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการใช้ชีวิตของประชาชนว่า การจัดกิจกรรม หรือรวมพลต่าง ๆ ยังสามารถทำได้ แต่ไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างต้องทำแบบนิวโนมัล คือคนร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยให้มากที่สุด มีการเว้นระยะห่าง มีการวัดไข้ และการสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” อย่างจริงจัง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มากตั้งแต่หลักร้อยคนขึ้นไปจะต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลรับผิดชอบท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นไม่ถือว่าผิด เพราะประกาศ สบค. คือ ห้ามสาดน้ำเท่านั้น แต่อาจจะมีการหละหลวมจึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องจะต้องไปตรวจสอบให้รอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาการระบาดของเชื้อโรค

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า กิจกรรมสงกรานต์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.งานส่วนบุคคล เลี้ยงในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายสามารถดำเนินการได้แต่ขอให้ระมัดระวัง งานในกลุ่มนี้ไม่ค่อยกังวลมากนักเพราะส่วนใหญ่คนที่มางานจะรู้จักกัน เวลาเกิดปัญหาการติดตามผู้สัมผัสจะไม่ค่อยยุ่งยาก แต่แบบที่ 2 คือการจัดงานเปิดแบบสาธารณะที่ใครก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการขอบัตร เชิงธุรกิจแบบนี้ควบคุมตัวคนได้ยาก หากไม่มีมาตรการที่รัดกุม ดังนั้นไม่ห้ามแต่ต้องทำมาตรการที่ตกลงกันไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคน

ขณะเดียวกัน น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย” ว่า ประชาชนร้อยละ 69.01 คิดว่าแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยเพราะได้ค่าแรงมากกว่าและร้อยละ 67.67 คิดว่าเป็นสาเหตุในการทำให้

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน		
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564		
ป่วยสะสมในไทย		
28,734		
รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
77	58	94
ผู้ป่วยรักษา-หายป่วย-เสียชีวิต		
รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
1,401	27,239	1
ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก		
ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม	
127,282,394	2,789,628	

เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเมื่อถามว่าแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่องใดบ้าง ประชาชนร้อยละ 81.41 ระบุว่าทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทย ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดไม่ให้มีช่องทางการทุจริตได้

“สถานการณ์แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยจำนวนมากนั้นเป็นเพราะค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงกว่าประเทศต้นทาง รวมถึงสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่ในไทยก็อาจจะดีกว่าในภาพรวมทำให้ตัวเลขแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมายมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องรับมือในระยะยาวโดยจะต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมด้วย” น.ส.พรพรรณ กล่าว.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑

ห่วงตลาดหลายจว.การ์ดตก
หวั่นแพร่โควิด
เหตุใส่แมสได้คาง-ถ่มน้ำลาย

สงกรานต์จัดได้ลดกิจกรรมเสี่ยง
ติดเชื้อรายวัน 77 คน/ตายอีก 1
เจอใน 'กทม.' มากที่สุด 20 คน
ปทุมธานี-สมุทรสาครป่วยพุ่ง
ฉีดวัคซีน 1 เดือน 1.5 แสนโดส

ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 รายงานยอดติดเชื้อในไทย
เพิ่ม 77 คน เสียชีวิต 1 คน สะสมรายที่ 94 เป็นหญิง
วัย 75 ปี ชาวกทม. ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ครองไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

โควิด-19

ติดเชื้อจากญาติที่ไปเยี่ยม สธ.สรุปยอด
ติดวัคซีน 1 เดือนเกิน 50% ประมาณ
150,107 โดส พบอาการไม่พึงประสงค์
รุนแรง 2 คนการันตีวัคซีน 2 ซีพื่อปลอดภัย
ย้ำฉีดแล้วติดเชื้อได้ แต่ช่วยให้อาการ
ไม่รุนแรง-ลดการเสียชีวิต และยังคงใส่แมส
จับตา “กทม.-ปทุมฯ-สมุทรสาคร พื้นที่
หลักที่ยังพบผู้ป่วย ห่วงตลาดหลายแห่ง
โดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑลการ์ดตกอย่างแรง
ใส่แมสไม่ถูกหลัก 1 ใน 3 ใส่ได้คาง
คล้องไว้ที่คอ มีการถ่มน้ำลาย เว้นระยะห่าง
ไม่ได้ ระบุไม่ห้ามจัดสงกรานต์แต่ต้อง
เป็นแบบนิวนอร์มอล ลดกิจกรรมเสี่ยง
ต้องเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากฯ“สสส.”พัน
รพ.เอกชนสมุทรสาคร โฆษณาของวัคซีน
โควิด สสจ.เข้าเคลียร์ถอดโฆษณาแล้ว แจง
อยู่ในภาวะฉุกเฉินทำไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กศูนย์
ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวัน
ที่ 28 มีนาคม พบว่า

ติดเชื้อใหม่ 77 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายที่ 94

สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19
มีผู้ป่วยใหม่ 77 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจาก
ระบบเฝ้าระวังและบริการ 32 ราย ผู้ป่วยจาก
การคัดกรองเชิงรุก 26 ราย และผู้เดินทาง
มาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค
19 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 28,834 ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 25,688 ราย
และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,047
ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,239 ราย ยัง
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 1,401 ราย
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 94 ราย

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่ สะสม 24,497 ราย แบ่งเป็น

การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 16,040 ราย ผู้ป่วยใหม่ 7,184 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,273 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 34 ราย ผู้เสียชีวิตรายที่ 94 เป็นหญิงไทย อายุ 75 ปี อาศัยที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวคือ ไทรอยด์ ไขมันในเลือดสูง เนื่องจากต่อมไธรมอง และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ มีผลกดทับระดับ 4 มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 4 รายซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม มีไข้ ไอ มีเสมหะ ซึมและเรียกไม่ตอบ จึงส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลและเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อมาอาการแย่ลงและเสียชีวิตวันที่ 27 มีนาคม

พบในกทม.มากที่สุด 20 ราย

ในส่วนผู้ติดเชื้อใหม่ 77 รายจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 32 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 20 ราย สมุทรปราการ 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย สมุทรสาคร 7 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 26 ราย พบในกทม. 12 ราย นนทบุรี 2 ราย ราชบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 2 ราย สมุทรสาคร 9 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 19 ราย ได้แก่ สหรัฐฯ 3 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย อินเดีย 2 ราย ฮังการี 6 ราย และ เกาหลีใต้ สวีเดน รัสเซีย บัลแกเรีย เอธิโอเปีย คูเวต ประเทศละ 1 ราย

ฉีดวัคซีน1เดือนเกิน50%แพ้นัก2คน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-27 มีนาคม ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 150,107 โดส ถือว่าฉีดไปแล้วเกิน 50% โดยการให้บริการ 13 จังหวัดฉีดได้รวดเร็ว สำหรับอาหารไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน มีคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงคือ มีผื่นขึ้น ความดันต่ำ ซึ่งได้รับการดูแลและหายดีแล้วมี 2 ราย ภาพรวมการรับวัคซีนโควิด-19 ทั้งสองยี่ห้อคือ ชิโนแวค และแอสตราเซนเนกาถือว่าปลอดภัย

แจ้งปมหญิงราชบุรีติดเชื้อก่อนฉีด สำหรับกรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 29 ปี จ.ราชบุรี อาชีพขายอาหารทะเล ตลาดกิตติเขตบางแค กทม. ได้รับวัคซีนโควิด ในกลุ่มที่อยู่พื้นที่ระบาดของกทม. อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนโรคพบว่า รายนี้ก่อนฉีดวัคซีนเป็นแม่ค้าขายอาหารในตลาดดังกล่าว และได้รับการตรวจเชื้อเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งตรวจไม่พบเชื้อ และขณะนั้นตลาดปิด พักที่บ้านเป็นหลัก จนรับแจ้งว่ามีการฉีดวัคซีนจึงเข้ารับการฉีด กระทั่งวันที่ 20 มีนาคม หลังฉีดวัคซีนไป 2 วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีตรวจพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งยังไม่พบการติดเชื้อหญิงดังกล่าว ก็ได้เชิญไปกักตัวที่สถานกักกันของรัฐ

“ระหว่างนั้นตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR พบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ซึ่งข้อมูลทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อปริมาณน้อย และไม่มีอาการ เมื่อสอบถามระยะเวลา คาดว่าได้รับเชื้อก่อนฉีดวัคซีนวันที่ 18 มีนาคม เพราะอยู่ในพื้นที่มีการระบาด ดังนั้น แม้ว่าฉีดวัคซีนและหากรับเชื้อมาก่อนก็ตรวจพบเชื้อได้ ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก เคยให้ข้อมูลว่า วัคซีนที่ดีที่สุดป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อเลย รองลงมาคือ วัคซีนฉีดแล้ว ติดเชื้อได้ แต่ไม่เกิดอาการป่วย หรือติดเชื้อได้แต่เกิดอาการน้อยไม่รุนแรงไม่เสียชีวิต สำหรับวัคซีนโควิด-19 ในท้องตลาดขณะนี้ เป็นวัคซีนที่ติดเชื้อได้ เพียงแต่อาการไม่รุนแรง และป้องกันเสียชีวิตเกือบ 100% จึงเป็นเหตุผลส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้ฉีดวัคซีนทุกคน” นพ.โสภณกล่าว และว่า ทุกคนที่ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วจึงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด เพราะป้องกันการรับเชื้อเพิ่ม และป้องกันแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น แม้รับวัคซีนแล้วก็ตาม แต่เมื่อรับวัคซีนแล้ว ต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ หลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในระดับสูง

กทม.-ปทุมฯ-สมุทรสาครติดโควิดพุ่ง
ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ภาพรวมการติดเชื้อยังเช่นเดิมคือ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี ยังเป็นพื้นที่หลักที่พบผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานการณ์โควิดในเขตบางแค กทม. จากการสอบสวนโรค ภาพรวมพบการระบาดในพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร แต่แนวโน้มการติดเชื้อลดลง โดยเขตที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เขตบางขุนเทียน 93.0 ต่อประชากรแสนคน เขตภาษีเจริญ 89.6 ต่อประชากรแสนคน เขตบางแค 77.0 ต่อประชากรแสนคน เขตปทุมวัน 41.9 ต่อประชากรแสนคน และเขตบางรัก 41.5 ต่อประชากรแสนคน

ห่วงตลาดการค้าได้แม่สีได้กาง

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า จากการสำรวจตลาดหลายแห่ง ไม่เพียงในเขตบางแค พบว่า ส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยแต่ใส่ไม่ถูกต้องถึง 1 ใน 3 โดยใส่ได้ข้าง คล้องไว้ที่คอ และเว้นระยะห่างค่อนข้างยาก ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ดูแลตลาด ร้านขายของชำ ตัวแทนชุมชนพบว่า แผงขายอาหารแต่ละชนิดอยู่ปะปนกัน ไม่ได้จัดหมวดหมู่ถูกคัดค้านสังข์ของ เข้าออกตลาดหลายทาง พนักงานเก็บเงินห้องน้ำ พนักงานตลาด พนักงานรักษาความปลอดภัยติดเชื้อด้วย เพราะเจอคนในตลาดทั้งหมด และบางแผงขายไม่ทำความสะอาด

“ที่สำคัญคือ พฤติกรรมใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง พูดคุยใกล้ชิดกัน ร้องเรียกตะโกน สัมผัสใกล้ชิด ถ่มน้ำลาย บ้วนน้ำหมาก ลูกจ้างอยู่เป็นกลุ่ม จึงขอความร่วมมือตลาดอื่นด้วย ที่ยกมาเพื่อให้เป็นบทเรียน ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่แค่กทม. จังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมธานี หรือนนทบุรีก็พบลักษณะนี้เช่นกัน แต่มีสิ่งที่น่าสนใจการไปแล้วคือ ปิดตลาด ปรับปรุงสุขาภิบาล มีมาตรการค้นหาเชิงรุก ออกบัตรรับรองผลตรวจโควิด ก่อนอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด ติดตามตรวจซ้ำ 1 เดือน” นพ.โอภาส กล่าว

ผู้เสียชีวิตราย 94 ติดจากญาติไปเยี่ยม
ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตรายที่ 94 เป็นหญิงไทย อายุ 75 ปี อาศัยที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวคือ ไทรอยด์ ไขมันในเลือดสูง เนื่องจากต่อมไทรอยด์ และเป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้น นพ.โอภาสกล่าวว่า กรณีนี้มีบทเรียนเหมือนหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่เป็นสูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวที่มาเยี่ยม ดังนั้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่บ้าน ขอเตือนว่าเวลาไปพบขอพรแล้วขอให้สวมหน้ากากอนามัยไปด้วย เพราะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันโรค ทำให้ท่านปลอดภัย ถูกหลานจะได้รับพรที่ดี โดยเฉพาะปีนี้ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขไม่ห้ามการมีเทศกาลสงกรานต์ พบปะญาติขอพรผู้ใหญ่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญและดีงาม แต่ขอความร่วมมือ โดยเฉพาะคนไปจากพื้นที่เสี่ยง ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ และได้รับพรที่ดี หากมีโอกาสติดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แม้ปีนี้จะไม่ได้ฉลองสงกรานต์สุดๆ แต่ขอให้ช่วยกันอีกสักนิด เพื่อที่เทศกาลถัดไปเราจะได้ฉลองกันอย่างมีความสุข

ไม่ห้ามจัดสงกรานต์-ลดกิจกรรมเสี่ยง
สำหรับกรณีจ.เชียงใหม่จัดงานสาดสีเหมือนหลายประเทศนั้น นพ.โอภาสกล่าวว่า จ.เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเขียวการใช้ชีวิต การจัดกิจกรรมรวมพลทำได้ แต่ไม่ใช่ทำได้ทุกอย่าง ต้องทำแบบ New Normal คือคนร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยให้มากที่สุด เว้นระยะห่าง วัสดุและสแกนไทยชนะ โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มากเป็นหลักหรือคนต้องขออนุญาตท้องถิ่น ผู้ดูแลรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมสาดสีนั้นเบื้องต้นไม่ถือว่าผิด เพราะประกาศ ศบค.ห้ามสาดน้ำตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไปที่จังหวัดพบว่าขออนุญาตจัดกิจกรรมแล้ว แต่อาจละหลวม จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าขนาดยังไม่ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังพบกิจกรรมที่เสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น

ต้องไม่ละหลวม เพราะเสี่ยงเกิดปัญหาเชื้อโควิดระบาดได้
ทั้งนี้ กิจกรรมสงกรานต์แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.งานส่วนบุคคล เลี่ยงในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ดำเนินการได้แต่ขอให้ระวัง งานในกลุ่มที่ไม่ค่อยกังวลมาก เพราะส่วนใหญ่คนที่มางานจะรู้จักกัน เวลาเกิดปัญหา การติดตามผู้สัมผัสไม่ยุ่งยาก แต่แบบที่ 2 คือการจัดงานเปิด แบบสาธารณะที่ใครก็มาร่วมกิจกรรมได้ มีการชื้อบัตร เชิงธุรกิจแบบนี้ตามตัวคนได้ยาก หากไม่มีมาตรการที่รัดกุม ดังนั้น ไม่ห้ามแต่ต้องทำตามกติกาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคน

พินรพ.เอกชนโฆษณาจงดักฉีด

ขณะทีนพ.รศพร. กรณ์ชัยวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลตั้งเป้าให้ประชาชนทุกคนได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในปี 2564 เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตปกติสุข จึงอาจมีการเผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนได้ โดยช่วงวันที่ 25 มีนาคม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียล โดยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจ.สมุทรสาคร ถึงบริการรับจองฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จึงเร่งประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร ตรวจสอบข้อมูล

“ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว ไม่ได้ขออนุมัติโฆษณาจากผู้อนุญาต และการโฆษณาให้เข้าใจผิด จึงสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน สสจ.สมุทรสาคร แจ้งให้โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวระงับการโฆษณาแล้ววันที่ 27 มีนาคม พร้อมนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี พิจารณาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป” นพ.รศพร. กล่าว

มั่นคง ครบไป ตรงมา

แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

วัคซีนเป็นยาต้องผ่านอย.ก่อนโฆษณา

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สบส.ขออย่าให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ศึกษาและปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” อย่างเคร่งครัด โดยประกาศฯกำหนดให้การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบ ข้อความ เสี่ยง หรือภาพ เพื่อการโฆษณาหรือประกาศอันเป็นประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาลต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตคือ กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเสียก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าไม่ใช้การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ลดปัญหาฟ้องร้องหรือดำเนินคดี อีกทั้ง วัคซีนเป็นยา โฆษณาต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งขณะนี้ทาง อย.มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาตามพ.ร.บ.ยาแล้วเช่นกัน ส่วนการโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ขออนุมัติ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับโฆษณา

ระงับโฆษณาในภาวะฉุกเฉินทำไม่ได้

ด้านนพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สจ.) สมุทรสาคร ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่า สจ.สมุทรสาครตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบมีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สจ.) และคัดลอก นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อยังเว็บไซต์และเฟซบุ๊กอื่นจริง จึงแจ้งให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวเข้าพบ และสั่งระงับการโฆษณาทันที ซึ่งสถานพยาบาลดังกล่าวให้ความร่วมมือ ยินยอมระงับโฆษณาทุกช่องทางแล้ว ทั้งนี้ สธ.ยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึง รพ.เอกชน เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนโควิดทุกกรณี เนื่องจากยังอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน หากพบเห็นการโฆษณาขอให้นำหลักฐานแจ้งไปยัง สธ.กรมสนับสนุนบริการฯ หรือ สจ. ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ป้องกันประชาชนหลงเชื่อ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **ฟิลิปปินส์เคอร์ฟิว** : ประชาชนชาวฟิลิปปินส์พากันออกไปซื้อหาอาหารและสินค้าที่จำเป็น หลังรัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการล็อกดาวน์ระดับสูงสุดหรือระดับ 4 ในกรุงมะนิลา และ 4 เขตปริมณฑล เริ่มวันที่ 29 มีนาคม โดยห้ามประชาชนออกนอกบ้านเวลา 18.00-05.00 น. ยกเว้นซื้อของที่จำเป็น เช่น อาหารและยารักษาโรค หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 9,800 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

WHOเตือนทั่วโลก ระวังวัคซีนโควิดปลอมระบาด 'บราซิล'ป่วยวันเดียวนับแสน ฟิลิปปินส์ส่งล็อกดาวน์สูงสุด ฮ่องกงไม่พบปัญหาใช้วัคซีน เกาหลีห้ามกินข้าวที่สาธารณะ

ไวรัสโควิด-19 ยังระบาดหนัก ติด
เชื้อแล้วกว่า 127 ล้านราย ตาย
แล้วกว่า 2.7 ล้านศพ WHO
เตือนวัคซีนปลอมระบาดหนัก นำ
ขูดบรรจุใช้ใหม่ บราซิลวันเดียว
ดับกว่าแสน ด้านฟิลิปปินส์ ยก
ระดับล็อกดาวน์สูงสุดที่มะนิลา-
4เขตปริมณฑล เริ่ม 29 มีนาคมนี้
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม สำนักข่าว
ต่างประเทศรายงานสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า
มีผู้ติดเชื้อรวม 127,282,394 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 580,097 ราย
▶▶▶ ต่อ : ทั่วโลก -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

ทั่วโลก

อาการรุนแรง 93,080 ราย รักษาหายแล้ว 102,566,132 ราย เสียชีวิต 2,789,628 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 30,917,130 ราย เป็นรายใหม่ 63,647 ราย 2.บราซิล จำนวน 12,490,362 ราย เป็นรายใหม่ 83,039 ราย 3.อินเดีย จำนวน 11,971,004 ราย เป็นรายใหม่ 62,631 ราย 4.รัสเซีย 4,501,744 ราย เป็นรายใหม่ 8,885 ราย และ 5.ฝรั่งเศส 4,508,575 ราย เป็นรายใหม่ 42,619 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116 ของโลก

ด้านองค์การอนามัยโลก หรือ WHO แสดงความกังวลเรื่องแก๊งอาชญากรที่กำลังฉวยโอกาสจากความต้องการวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งมีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในโลกในขณะนี้ จนพบว่ามีการทำวัคซีนปลอมขึ้นมาหลอกลวงขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ยังพบการเข้าไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับระบบซัพพลายเชนของการซื้อขายวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก ได้รับข้อเสนอขายวัคซีนที่นำส่งเสีย ทำให้รับประกันไม่ได้ว่าวัคซีนเหล่านั้น ได้รับการเก็บรักษาในความเย็นที่เหมาะสมหรือไม่

รวมถึงกรณีตรวจพบพบว่าบรรดาแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ ยังนำขวดวัคซีนเปล่าที่ทิ้งแล้วหลังจกวัคซีนในขวดถูกใช้ไป

นำกลับมาใช้ใหม่ตั้งนั้นเพื่อป้องกันการขายวัคซีนปลอม ทาง WHO จึงแนะนำว่า จะต้องทิ้งหรือทำลายทั้งขวดวัคซีนเปล่าหลังจากที่ใช้วัคซีนไปแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊งมิจฉาชีพ นำขวดวัคซีนกลับไปใช้ใหม่ นอกจากนี้ WHO ยังขอให้ประเทศต่างๆ และประชาชน ช่วยกันสอดส่องว่ามีการขายวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีลักษณะน่าสงสัยหรือไม่ โดยขอให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศของตนเอง ซึ่งจะมีการแจ้งต่อมาขง WHO

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขประเทศบราซิล แถลงว่าบราซิลยังพบสถิติเฉลี่ย โดยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 100,158 ราย ดอกย้ำให้เห็นขนาดของกระแวมที่ขังรุนแรง ซึ่งกลายเป็นวิกฤติการเมืองครั้งใหญ่สำหรับประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนาโร นอกจากนี้ ยังทำสถิติมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2,777 ราย หลังจากตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งผ่านจำนวน 300,000 ราย ไปแล้วในวันเดียว ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ

การระบาดในบราซิลทำสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดรายสัปดาห์ เนื่องจากการแจกจ่ายวัคซีนล่าช้าขาดความพร้อมในประเทศ และได้รับผลกระทบจากไวรัสกลายพันธุ์ด้วย จนมีเสียชีวิตจากวัคซีน ซึ่งรวมทั้งจากสมาชิกรัฐสภาระดับสูงที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดี ต่างประณามนายโบลโซนาโรเกี่ยวกับการจัดการควบคุมการระบาดของไวรัสดังกล่าว

รวมทั้งประธานาธิบดีโบลโซนาโร ยังเรียกเสียชีวิตจากวัคซีนอย่างหนัก จากความพยายามของเขาในการต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ไม่เห็นด้วยกับการสวมหน้ากากอนามัย และยังหวนความสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิดอีกด้วย นอกจากนี้เขายังต้องเผชิญหน้ากับกระแสเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวเออร์เนสโต อาร์วาโจ รัฐมนตรีต่างประเทศ กรณีความล้มเหลวในการตอบโต้ไวรัสโควิด-19 โดยประธานวุฒิสภา โรดริโก ปาเซโก แถลงเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ว่านโยบายต่างประเทศของบราซิล ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ และกล่าวอีกว่าขึ้นอยู่กับนายโบลโซนาโร จะตัดสินใจเปลี่ยนตัวนายอาร์วาโจหรือไม่

ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้ประกาศยกระดับมาตรการล็อกดาวน์สู่ระดับสูงสุดหรือระดับ 4 ในกรุงมะนิลา และ 4 เขตปริมณฑล เริ่มในวันที่ 29 มีนาคมนี้เป็นต้นไป โดยห้ามประชาชนออกนอกบ้านเวลา 18.00-05.00 น. ยกเว้นซื้อของที่จำเป็น เช่น อาหารและยาโรคภัย หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว สูงเป็นประวัติการณ์กว่า 9,800 ราย เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์กำลังตรวจสอบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งตรวจพบในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากไวรัสกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษ แอฟริกาใต้ และบราซิล โดยฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 712,000 ราย เสียชีวิตกว่า 13,000 ราย

วันเดียวกัน ทางท่าอากาศยานนานาชาติเมืองแฉงเถียน ระบุว่าไอบีเอ็ม เทคโนโลยีชีวภาพของเยอรมนี และฟูซิง อินดัสเทรียล หรือที่ปัจจุบันรู้จักในชื่อฟูซิง ฟาร์มาซูติคัล บริษัทฯของจีนเผยแพร่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นว่าไม่พบปัจจัยทางระบบอย่างชัดเจนในระหว่างกระบวนการบรรจุวัคซีนที่ทำให้บรรจุภัณฑ์มีปัญหา แต่ก็ได้ตัดความเป็นไปได้ว่าอาจมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขนส่งระยะทางไกล อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง เพราะผลการสุ่มตรวจขวดวัคซีนที่ส่งมาฮ่องกงและไม่มีปัญหา ไม่พบการรั่วไหลแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สองบริษัทต่างลงความเห็นว่างานวัคซีนไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ผู้บริโภคคิดไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด ส่วนการตรวจสอบต่อจากนี้จะมีมุ่งเน้นไปที่การสร้างเชื่อมั่นใจว่าวัคซีนปลอดภัย เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยและปลอดภัย ทางกำลังประสานกับทั้งสองบริษัทให้สรุปผลภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้อีกครั้ง

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านั้น ฮ่องกงเร่งปฏิบัติการฉีดวัคซีนของไอบีเอ็มเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยอ้างเรื่องบรรจุภัณฑ์มีปัญหา สร้างความสับสนให้แก่คนทั่วเกาะ ในขณะที่โครงการฉีดวัคซีนดำเนินไปอย่างล่าช้า เนื่องจากคนเชื่อมั่นในวัคซีนที่ผลิตโดยซิโนแวคของจีนลดลง และเกรงเกิดผลไม่พึงประสงค์ ฮ่องกงเริ่มฉีดวัคซีนของซิโนแวคเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มฉีดของไอบีเอ็มเทคโนโลยีในเดือนมีนาคมนี้ ไอบีเอ็มเทคโนโลยีจัดสรรวัคซีนในฮ่องกงและมาเก๊าผ่านการเป็นหุ้นส่วนมือกับฟูซิงฟาร์มาซูติคัล ส่วนที่จัดสรรนอกจีนเป็นการจับมือกับ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

ไฟเซอร์ของสหรัฐฯ

ส่วนที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่เกินวันละ 500 ราย นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 387,794 ราย เสียชีวิตรวม 6,643 ราย โดยที่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ยอดผู้ป่วยใหม่เคยลดลงไม่ถึงวันละ 100 ราย จากที่เคยสูงถึงวันละกว่า 4,000 ราย ในเดือนมิถุนายน 2563 ทางการได้ขยายโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ทั้งพลเมืองและผู้พักอาศัยตั้งแต่สัปดาห์ก่อน และกำหนดว่าตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป คนทำงานตามร้านอาหาร รถโดยสารสาธารณะ โรงยิม และร้านเสริมสวยที่ไม่ฉีดวัคซีนต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธีที่ชื่อว่าทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซาอุดีอาระเบียประกาศเลื่อนการยกเลิกคำสั่งห้ามพลเรือนทุกคนเดินทางออกนอกประเทศและเปิดด่านเข้าประเทศทุกแห่งไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ได้ห้ามคนจาก 20 ประเทศเข้าซาอุดีอาระเบีย ยกเว้นนักการทูตและแพทย์

ด้านเว็บไซต์สำนักข่าวอนฮับ รายงานว่าทางการเกาหลีใต้ จะห้ามการรับประทานอาหารตามสถานที่สาธารณะทั้งหมด 21 ประเภท เช่น สนามกีฬา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ร้านคาราโอเกะ ขาน้ำ โรงภาพยนตร์ โรงเรียนกวดวิชา ร้านทำผม โรงยิม กาลิโน สถานที่แสดงนิทรรศการ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับ 100,000 วอน หรือราว 2,720 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนนี้ โดยจะให้เวลาผ่อนผัน 1 สัปดาห์ในช่วงสัปดาห์หน้า แต่จะยกเว้นหากสถานที่เหล่านั้นจัดที่ต่างหากที่ได้รับอนุญาตให้คนรับประทานอาหาร

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ขยายการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมระดับ 2 ซึ่งเข้มงวดเป็นอันดับ 3 จากทั้งหมด 5 อันดับสำหรับเขตมหานครกรุงโซลที่มีประชากรหนาแน่นไปจนถึงวันที่ 11 เมษายนนี้ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศคงใช้มาตรการระดับ 1.5 ซึ่งเข้มงวดเป็นอันดับ 2 จากนั้นสุดไปอีก 2 สัปดาห์ และยังคงห้ามการรวมกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ขณะที่ร้านอาหารและสถานที่สาธารณะในเขตมหานครกรุงโซลต้องปิดหลังจากเวลา 22.00 น.

ส่วนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเกาหลีใต้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 505 ราย สูงสุดในรอบ 1 เดือน ส่วนวันเดียวกันนี้พบผู้ป่วย 482 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศอยู่ที่ 101,757 ราย เสียชีวิต 1,722 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

สธ.แจงแม่ค้าฉีดวัคซีนติดโควิด
ไม่ห้ามเล่นสงกรานต์ 'สาดแป้ง'

สธ.สั่ง รพ.เอกชนระงับ
โฆษณาวัคซีน
(อ่านต่อหน้า 5)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ (ต่อหน้า ๑)

โควิด

ป่วยโควิด77หญิงติดเตียงดับ1

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวัน ในประเทศไทย ผ่านเพชฌัญญูศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ว่า เมื่อเวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 77 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 32 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 26 รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค 19 ราย รวมสะสม 28,834 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 25,688 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,047 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,239 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,401 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 94 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อในภาวะรอบใหม่ สะสม 24,497 ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 16,040 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 7,184 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,273 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 34 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ เป็นรายที่ 94 ของประเทศไทย หญิงไทย อายุ 75 ปี อาศัยที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวคือโรคไตเรื้อรัง ไชมนิโนเลือดสูง เนื่องจากต่อมไธสมอง และเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีแผลกดทับระดับ 4 มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 4 ราย เป็นสมาชิกในครอบครัว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม มีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ชิม และเรียกไม่ตอบ จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อมาอาการแยลงและเสียชีวิตในวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา

'กทม.-มหาชัย-ปทุมฯ' แซมป์แพร่

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยค่อนข้างคงที่ อยู่ในระดับน่าพอใจแต่ไม่คลายใจทีเดียว ส่วนพื้นที่ระบาดหลักยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานี แผนที่ประเทศไทยลึบตาที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 จังหวัด ส่วนใหญ่จังหวัดอื่นค่อนข้างปลอดภัย สำหรับ

(อ่านต่อหน้า 6)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๖ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 5

โควิด

สถานการณ์ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพฯ จากการดำเนินงานการสอบสวนโรคอย่างใกล้ชิด ระหว่างสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมควบคุมโรค สธ. และหน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆ สถานการณ์ภาพรวมยังพบการระบาดในพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพฯ แต่ล่าสุดการติดเชื้อเริ่มลดลง

นพ.โอภาสกล่าวไว้ว่า เขตที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เขตบางขุนเทียน 93.0 ต่อประชากรแสนคน เขตบางกอกใหญ่ 89.6 ต่อประชากรแสนคน เขตบางแค 77.0 ต่อประชากรแสนคน เขตปทุมวัน 41.9 ต่อประชากรแสนคน และเขตบางรัก 41.5 ต่อประชากรแสนคน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจตลาดหลายแห่ง ไม่เพียงแต่เขตบางแค พบว่าส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยแต่ไม่ถูกต้องถึง 1 ใน 3 โดยสวมได้ข้าง คล้องไว้ที่คอ และเว้นระยะห่างค่อนข้างยาก

สธ.ไม่ห้ามสงกรานต์สาดแป้ง

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า อีกไม่กี่วันจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ จึงต้องย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะป็นที่ สบ.และ สธ. เห็นด้วยว่าการพบปะของครอบครัวในเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่ดีงาม จึงไม่ห้ามการเดินทวง แต่ขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เดินทางกลับไปยังเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และหากมีอาการป่วย ก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

นพ.โอภาสกล่าวถึงกิจกรรมสาดสี จ.เชียงใหม่ ว่า เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเขียว การใช้ชีวิตของประชาชน ร้านอาหาร สถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มากสามารถจัดได้ แต่ต้องจัดรูปแบบ นิว นอร์มอล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การลงทะเบียนไทยชนะ โดยเฉพาะกิจกรรมรวมคนหลักร้อย จะต้องขออนุญาตส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบ เช่น เทศบาล อำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่หากเป็นกิจกรรมภายในครอบครัว ญาติสนิทคนไม่มาก ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องระมัดระวัง เชื่อว่างานรูปแบบนี้ส่วนใหญ่คนมางานก็จะรู้จักกัน เวลาติดตามผู้สัมผัสจะไม่ยุ่งยากมากนัก ต่างจากกิจกรรมสาธารณะ จะติดตามตัวได้ยาก ดังนั้นไม่ได้ห้ามการจัดกิจกรรมสงกรานต์ แต่จะต้องขออนุญาต กำกับติดตาม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคน

“กิจกรรมสาดแป้ง หากถามว่าผิดหรือไม่ ก็คงตอบว่าไม่ผิด เพราะ สบ.ประกาศห้ามสาดน้ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามข้อมูลกับเชียงใหม่ ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ากิจกรรมที่จัด ได้ขออนุญาตผู้รับผิดชอบแล้ว เพียงแต่เวลาจัดกิจกรรมอาจมีความหละหลวมของผู้จัด ผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าไปกำกับ จะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่ายังไม่ถึงเทศกาลสงกรานต์เต็มตัว ก็เริ่มมีกิจกรรมเสี่ยงอันตรายในการควบคุมโรค ขอนเน้นย้ำผู้ที่เกี่ยวข้องดูกรณีนี้เป็นตัวอย่างและกำกับให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น”

นพ.โอภาสกล่าว

แจงด่วนคำฉีดวัคซีนแล้วยังติด

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 ในประเทศไทย ระหว่างแถลงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดให้ประชาชนแล้ว 150,107 โดส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 130,187 ราย และผู้ที่ได้รับเข็มที่ 2 อีก 19,920 ราย จะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก

“ภาพรวมการให้บริการฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผน จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบแรก 13 จังหวัด ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดฉีดแล้วครบ 100% ดังนั้นกราฟแสดงจำนวนผู้ได้รับวัคซีน ทอยยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน 2 ราย มีอาการผื่นแดง ความดันต่ำแต่ได้รับการรักษาหายดีแล้ว ไม่มีการแทรกซ้อน ฉะนั้น วัคซีนทั้ง 2 ชนิด มีความปลอดภัยสูง ไม่มีผู้แพ้รุนแรงหรือเสียชีวิต” รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

นพ.โสภณกล่าวว่า กรณีหญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพขายอาหารทะเลที่ตลาดกิดิตี เขตบางแค ผลตรวจยืนยันติดเชื้อ แต่รายนี้ได้รับวัคซีนแล้ว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ระบาด จากประวัติการสอบสวนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ราชบุรี และโรงพยาบาล (รพ.) ราชบุรี พบว่าช่วงก่อนฉีดวัคซีน ผู้ป่วยชายของในตลาดดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เคยตรวจหาเชื้อ แต่ไม่พบเชื้อ และช่วงตลาดปิดหยุดขายของจึงได้พักอยู่บ้านเป็นหลัก และเมื่อได้รับแจ้งว่าในพื้นที่มีการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ผู้ป่วยจึงไปฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มีนาคมหลังฉีดวัคซีน 2 วัน สสจ.ราชบุรี ได้สอบสวนและตรวจพบว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แต่ยังไม่ตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยรายดังกล่าว จึงให้เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐ จ.ราชบุรี ในระหว่างนั้น มีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผลตรวจพบเชื้อ แต่จากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ระบุว่าเชื้อมีปริมาณน้อยและไม่มีอาการป่วย

สำรวจพบสวมหน้ากากลด

“เมื่อสอบถามระยะเวลาแล้ว คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อก่อนฉีดวัคซีนในวันที่ 18 มีนาคม เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้น ขณะขายของที่อยู่ในพื้นที่ระบาด ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแม้มีการฉีดวัคซีนแล้ว แต่หากรับเชื้อมาก่อนก็สามารถตรวจพบเชื้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ที่ให้ข้อมูลว่า วัคซีนที่ดีที่สุด ฉีดแล้วป้องกันการติดเชื้อ รองลงมาคือ วัคซีนสามารถติดเชื้อได้ แต่ไม่เกิดอาการป่วย และรองลงมาอีก คือ ฉีดแล้วเกิดอาการน้อยไม่รุนแรง ไม่เสียชีวิต สำหรับวัคซีนโควิด-19 ในขณะนี้ ฉีดแล้วก็ติดเชื้อได้ มีอาการแต่ไม่รุนแรง แต่สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบ 100% ในทุกตัว” นพ.โสภณกล่าว และว่า ดังนั้นผู้ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย เพราะอาจได้รับเชื้อมาก่อนหรือ หลังได้รับวัคซีน เมื่อตรวจพบเชื้อก็มีโอกาสแพร่สู่ผู้อื่นได้ แต่ส่วนใหญ่หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วก็ต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันระดับสูง ผู้ที่เชื่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‘อนุทิน’เผยแอสตราในไทยฉลุย

ที่ จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรารับจัดหาวัคซีนให้ได้มาก ข่าวล่าสุดการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกา ในประเทศไทย ขั้นตอนการผลิตวัคซีนหลายขั้นตอนได้ผ่านมาตรฐานเรียบร้อย ก็

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า ๖ (ต่อหน้า ๕)

พยายามขึ้นทะเบียนในส่วนโรงงานผลิตในประเทศไทยให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้มีวัคซีนให้กับประชาชน คาดว่าจะเป็นไปตามแผนคือเดือนมิถุนายนนี้ ขณะเดียวกันก็จัดหาวัคซีนจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มด้วย ส่วนใหญ่เป็นของซีโนแวคประเทศจีน และมีการตกลงกันว่าจะกระจายไปยังภูมิภาคให้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีการจัดการดูแลประชาชนเช่นกัน

“พี่น้องประชาชนน่ารักมาก ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาคอีสาน การแพร่ระบาดมีน้อยมาก วันนี้แม้คนต่างชาติยังไม่ได้เข้ามามาก แต่คนไทยด้วยกันเอง อุดหนุนกันเองก็จะสามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในประเทศได้ เป็นการข้อมเปิดประเทศ เพราะเมื่อวัคซีนมาแล้วต้องเปิดประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นเหตุผลที่รัฐบาลทุ่มเทเพื่อให้ได้วัคซีน เพราะเราต้องการรีบเปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมาโดยเร็วที่สุด” นายอนุทินกล่าว

สธ.สั่งรพ.ระงับโฆษณาวัคซีน

นพ.เรศ กระจิณวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรณีพบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 38 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ถือเป็นกรณีการโฆษณาประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาต สบส.จึงได้ส่งหนังสือไปยังสถานพยาบาลดังกล่าวเพื่อให้ระงับการเผยแพร่การโฆษณา โรงพยาบาลได้รับทราบเรื่องแล้ว

นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สมุทรสาคร กล่าวว่าการ สสจ.สมุทรสาครได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่ามีการโฆษณาเปิดจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของสถานพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และมีการคัดลอก นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อเว็บไซต์และเฟซบุ๊กอื่นๆ จึงได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนดังกล่าวเข้าพบ และสั่งระงับการโฆษณาทันที สถานพยาบาลดังกล่าวยินดีให้ความร่วมมือ ยินยอมระงับการโฆษณาในทุกช่องทางแล้ว

“สธ.ยังไม่อนุญาตให้สถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึง รพ.เอกชน เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนโควิด-19 ทุกกรณี เนื่องจากยังอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน หากพบเห็นการโฆษณาขอให้แจ้งมาแจ้งไปยัง สธ. กรมสนับสนุนบริการหรือ สสจ. ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ที่ เพื่อป้องกันประชาชนหลงเชื่อ” นพ.นเรศฤทธิ์กล่าว